

UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28 /SNV-TCBCTCPCP

Tây Ninh, ngày 02 tháng 3 năm 2016

V/v góp ý dự thảo báo cáo Bộ Nội
vụ công tác hội trên địa bàn tỉnh
năm 2015

Kính gửi:

- Các Hội cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện báo cáo hàng năm về công tác hội trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Qua tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 của các hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Nội vụ đã dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo báo cáo nêu trên (Dự thảo báo cáo được đăng trên trang web của Sở Nội vụ qua địa chỉ <http://www.sonoivu.tayninh.gov.vn>).

Thời gian gửi ý kiến về Sở Nội vụ trước ngày 10/3/2016, để Sở Nội vụ hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng thời gửi file góp ý qua địa chỉ mail: phongtochuccongchuctn@gmail.com), nếu các đơn vị không có ý kiến, xem như đã thống nhất với dự thảo báo cáo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCBCTCPCP.



Trương Thị Phương Thảo

Số: /BC-UBND

Tây Ninh, ngày tháng năm 2016

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**Tình hình tổ chức và hoạt động của
các hội trên địa bàn tỉnh năm 2015**

Thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh năm 2015 như sau:

I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2015

1. Thực trạng tổ chức hội trên địa bàn tỉnh

- a) Tổng số hội hoạt động trên địa bàn tỉnh hiện nay là 865 hội. Trong đó:
- + Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: 45 hội;
 - + Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố: 103 hội;
 - + Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn: 717 hội.
- b) Hội được công nhận có tính chất đặc thù: 389 hội, trong đó:
- + Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: 17 hội;
 - + Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố: 87 hội;
 - + Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn: 285 hội.
- c) Hội được thành lập, thành lập lại: Không có.
- d) Hội được giải thể: Hội Tem tỉnh Tây Ninh, Hiệp hội mía đường tỉnh Tây Ninh.

2) Các hoạt động của hội

Năm 2015, hoạt động của hội tương đối ổn định và hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, các hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động thiết thực đóng góp vào việc nâng cao đời sống xã hội, tinh thần của nhân dân tại địa phương, đồng thời góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước theo đường lối, chủ trương của Đảng. Bên cạnh việc triển khai các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích được đặt ra, các hội đã từng bước củng cố tổ chức nhằm mở rộng, phát huy, khẳng định vị trí, vai trò ngày càng lớn của các tổ chức xã hội trong sự phát triển đất nước, tăng cường mối quan hệ, hợp tác với các cá nhân, tổ chức; là cầu nối cho sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân. Các hội đã thực hiện tốt các hoạt động về công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phổ biến kiến

thức, cung cấp thông tin cho hội viên; vận động những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo điều lệ hội quy định tham gia vào hội để cùng nhau giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, tinh thần, góp phần ổn định, cải thiện đời sống, áp dụng những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật vào việc làm, nâng cao hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động, chất lượng cuộc sống, định hướng cho việc phát triển nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, đồng thời góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn. Một số hoạt động nổi bật trong công tác hội năm 2015:

a) Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức hội

Trong năm 2015, một số hội đã tiến hành tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ theo quy định ở từ tỉnh đến huyện, xã. Đại hội đã bầu ra Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra kịp thời điều hành, thực hiện các hoạt động của hội theo tôn chỉ, mục đích đã đề ra; sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của hội phù hợp với quy mô hoạt động và yêu cầu của tình hình mới. Hội chọn ra được những người có uy tín, có tâm huyết trong hoạt động, bảo đảm công tác lãnh đạo hiệu quả, dẫn dắt thực hiện tốt các nhiệm vụ của hội (Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Tây Ninh; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tây Ninh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Tây Ninh, Hội kế hoạch hóa gia đình tỉnh; Hội Nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin huyện Tân Biên; Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Dương Minh Châu ...). Một số hội đã thực hiện hoạt động kiểm tra giám sát trong hội, tổ chức hội nghị tổng kết để đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2015, đồng thời xây dựng phương hướng, kế hoạch công tác năm 2016.

Bộ máy của hội tiếp tục được củng cố, mở rộng. Một số hội được thành lập cả 3 cấp từ tỉnh đến huyện, thành phố và 95 xã, phường, thị trấn (Hội Chữ thập đỏ, Hội đông y, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Khuyến học,...). Ngoài ra, các hội cũng thành lập một số tổ hội tại các ấp, tổ khu phố, các trường học, ... phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực, bảo đảm cho các hội viên có điều kiện sinh hoạt, chia sẻ, giúp đỡ, trao đổi thông tin trong hội. Một số hội đã thành lập các tổ chức, ban chuyên trách trực thuộc hội để hỗ trợ các hoạt động chuyên môn và gia tăng hiệu quả trong hoạt động.

Số lượng hội viên tham gia vào hội không ngừng tăng lên, chủ yếu là tại các xã, phường, thị trấn nơi thành lập mới các chi hội cơ sở. Công tác vận động hội viên tham gia vào hội được các hội lập kế hoạch, đề ra các mục tiêu vận động nhân dân tự nguyện tham gia vào hội nhằm phát triển hoạt động và quy mô của hội. Một số hội đã vận động và kết nạp các hội thành viên là các tổ chức giáo dục, y tế, kinh tế; hội viên là những người có trình độ chuyên môn cao, công tác trong nhiều ngành, lĩnh vực, đã huy động được sự đóng góp sức lực, công hiến vật chất của các hội viên phục vụ tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra của hội.

Nhìn chung, các hội chú trọng trong việc xây dựng tổ chức, hệ thống tổ chức hội đa dạng được xây dựng đến tận cơ sở. Việc tích cực xây dựng tổ chức của các hội đã thu hút, tập hợp thêm nhiều hội viên tham gia hoạt động, số lượng hội viên đã tăng lên đáng kể.

b) Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hỗ trợ giúp đỡ hội viên

Các hội đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đến hội viên về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực hoạt động của hội; phổ biến kiến thức về đời sống, văn hóa, pháp luật để nâng cao kiến thức cho hội viên; thông tin tình hình kinh tế, chính trị của tỉnh và của đất nước, tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn như: tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, thông tin về tình hình Biển Đông, tuyên truyền pháp luật phục vụ xây dựng nông thôn mới... đồng thời tổ chức sinh hoạt, vận động hội viên và người dân tiếp tục tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung các cuộc tuyên truyền có chiều rộng và sâu, có chất lượng, sát với lĩnh vực hoạt động của hội được hội viên, người dân hưởng ứng tham dự tích cực. Hình thức tuyên truyền đa dạng, thông qua nhiều kênh gắn liền các hội nghị, tổng kết, hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng, giáo dục, các chương trình hội thao, giao lưu văn hóa.

Bên cạnh đó, các hội thường xuyên vận động hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi những hội viên ốm đau, bệnh tật, lớn tuổi; một số hội tổ chức cho hội viên đi tham quan, về nguồn, giao lưu với các hội ở tỉnh khác, tạo được động lực và niềm tin trong hội viên, khích lệ tinh thần hội viên hăng hái tham gia hoạt động đóng góp vào sự phát triển của hội.

c) Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Một số tổ chức hội đã khẳng định vị trí, vai trò của mình trong việc đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước thông qua các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức của tổ chức hội như: tư vấn về pháp lý, tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật, đề án kỹ thuật, tư vấn về đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật góp phần nâng cao dân trí, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã...

Tuy nhiên, các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh vẫn chưa phát huy hết vai trò phản biện, giám định xã hội nhất là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm, cung cấp dịch vụ công...

d) Hoạt động từ thiện, nhân đạo và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Các hội đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng như: quyên góp, giúp đỡ người bất hạnh trong cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo; tham gia cứu trợ xã hội giúp đỡ người hoạn nạn, neo đơn; tổ chức dạy nghề, dạy chữ cho người nghèo, giải quyết công ăn, việc làm cho người tàn tật, tổ chức hỗ trợ học bổng cho học sinh học giỏi, học sinh nghèo vượt khó, phát động phong trào xây dựng xã hội học tập, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa ... Một số hội trong lĩnh vực y học đã tổ chức chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thành lập phòng khám bệnh từ thiện cho bệnh nhân nghèo tiêu biểu như Hội Đông y, Hội Y dược học, Hội châm cứu.

Các chương trình hoạt động từ thiện, nhân đạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân của các hội nhận được sự đồng cảm từ chính quyền địa phương, cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm... nên việc vận động quyên góp, tài trợ, ủng hộ được sự giúp đỡ rất lớn, góp phần đem lại lợi ích thiết thực, niềm vui về tinh thần, vật chất rất lớn trong nhân dân.

đ) Hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, kinh tế, giao lưu quốc tế

Các hội hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao chủ động phối hợp các sở, ngành, đoàn thể để thực hiện các hoạt động của hội theo tôn chỉ, mục đích và các nhiệm vụ gắn liền với nhiệm vụ nhà nước; tích cực phối hợp với Sở, ban, ngành tổ chức những cuộc thi, giải đấu giao lưu học hỏi lẫn nhau nâng cao trình độ chuyên môn, thu hút được nhiều người tham gia tập luyện như: Hội Thể dục dưỡng sinh, Hội Văn học Nghệ thuật, Liên đoàn quần vợt, Liên đoàn cầu lông, Liên đoàn bóng đá...

Năm 2015, tình hình kinh tế khó khăn tác động lớn đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên các hội hoạt động trong lĩnh vực kinh tế như Liên minh hợp tác xã, Hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã thể hiện vai trò tích cực trong việc huy động, tập hợp các doanh nghiệp, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hoạt động có định hướng, triển khai các hoạt động hỗ trợ khắc phục khó khăn, hạn chế, yếu kém cho các hội viên về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và sử dụng có hiệu quả hơn về nguồn tài nguyên. Trong hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã tích cực đóng góp có hiệu quả vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia; tiếp tục duy trì, củng cố và tăng cường quan hệ bạn bè, đối tác giữa nhân dân Campuchia và nhân dân Việt Nam nói chung và Tây Ninh nói riêng.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỘI

Công tác hỗ trợ, theo dõi và quản lý hội được các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành tỉnh trong việc theo dõi, định hướng tổ chức và hoạt động của hội được thực hiện tốt hơn.

Trong năm 2015, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh các văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác về hội như: phê duyệt điều lệ, cho phép tổ chức đại hội; giải thể Hội Tem tỉnh Tây Ninh, Hiệp hội mía đường tỉnh Tây Ninh; trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri liên quan đến công tác tác hội; tổ chức kiểm tra một số hội hoạt động trong phạm vi tỉnh, huyện, xã; rà soát các quy định về thủ tục hành chính công tác hội; thống kê, kiểm tra các hội hoạt động không hiệu quả hay không còn hoạt động đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Công tác quản lý nhà nước về hội trên địa bàn các huyện, thành phố theo phân cấp được UBND huyện, thành phố quan tâm, theo dõi. Phòng Nội vụ các huyện, thành phố đều được bố trí chuyên viên phụ trách bảo đảm sự cần thiết cho việc tham mưu, báo cáo, theo dõi, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề chuyên môn về hội cũng như bảo đảm sự thống nhất trong cơ chế phối hợp từ tỉnh đến cơ sở.

Nhìn chung công tác quản lý nhà nước về hội được thực hiện tốt theo quy định, có sự phân công phối hợp giữa cơ quan quản lý chuyên môn với các đơn vị có liên quan, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ các hội hoạt động trên địa bàn tỉnh.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Mặt được

Công tác tổ chức, theo dõi và quản lý hội được sự quan tâm nhiều từ các cấp ủy đảng, chính quyền. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành tỉnh trong việc theo dõi, định hướng tổ chức và hoạt động của hội được thực hiện tốt hơn. Hoạt động của các hội thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật về hội và điều lệ được phê duyệt. Nội dung và phương thức hoạt động của các hội được đổi mới, bảo vệ được quyền và lợi ích của hội viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là về công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

2. Mặt khó khăn, hạn chế

a) Về tổ chức và hoạt động của hội

Lãnh đạo các hội tuy nhiệt tình, có kinh nghiệm, song do kiêm nhiệm hoặc tuổi cao việc tham gia hoạt động gặp ít nhiều khó khăn nhất là việc đi xây dựng tổ chức cơ sở và vận động kinh phí cho hội chính vì vậy kết quả thực hiện còn hạn chế.

Hầu hết cán bộ làm công tác hội đều chưa qua đào tạo do đó bị giới hạn về công tác văn thư, báo cáo, tiếp cận công nghệ; thời gian dành cho hoạt động hội không nhiều nên trong lãnh đạo, điều hành còn hạn chế, khả năng thuyết phục hội viên còn thấp.

Do quy định của nhà nước hiện nay chỉ hỗ trợ chế độ thù lao cho lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù là người hưu trí, do đó các hội gặp khó khăn trong việc bố trí lãnh đạo hội, nhất là các hội cấp huyện, cấp xã; một số hội bố trí lãnh đạo hội không phải là cán bộ hưu trí tham gia nên chưa có chế độ thù lao, chưa tạo an tâm để tham gia hoạt động hội, đồng thời cũng tạo áp lực cho UBND các huyện, thành phố khi tìm nguồn kinh phí vận dụng thực hiện chế độ thù lao; một số hội cũng gặp khó khăn về cơ sở vật chất và trụ sở hoạt động của hội.

b) Công tác quản lý nhà nước

Đội ngũ công chức làm công tác hội chưa tích cực trong nghiên cứu các văn bản liên quan đến công tác phụ trách hội, trong chờ vào ý kiến giải đáp từ cấp trên nên giải đáp các vấn đề liên quan đến hội còn lúng túng, chưa sâu sắc, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục về hội, chưa đáp ứng được yêu cầu của các hội như: việc giải đáp các thắc mắc của các hội về chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo không phải là người đã nghỉ hưu, chế độ phụ cấp trong hội, biên chế của hội...

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2015, để tiếp tục củng cố hoạt động của các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2016 cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Đối với các tổ chức hội

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực hoạt động của hội; thông tin tình hình kinh tế, chính trị trong nước đến hội viên và nhân dân; tiếp tục vận động hội viên và nhân dân thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; vận động hội viên tham gia vào hội và phát triển quy mô hoạt động của hội.

- Phát huy tính chủ động của hội trong việc huy động kinh phí, các nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức kinh tế xã hội nhằm đa dạng các khoản kinh phí trong các hoạt động của hội; vận động và hợp tác với các tổ chức hội trong và ngoài nước, các tổ chức Phi chính phủ tranh thủ nguồn tài trợ phục vụ cho các hoạt động của Hội.

- Hướng dẫn các hội thành viên, hội viên hoạt động đúng theo quy định của nhà nước và điều lệ hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động của hội hàng năm theo quy định về cơ quan có thẩm quyền; tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động của hội; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của hội phù hợp với thực tiễn và quy mô hoạt động của hội; không hành chính hóa các hoạt động của hội.

- Tích cực thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của hội viên; tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân tham gia cùng với chính quyền, đoàn thể các cấp thực hiện các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ, hỗ trợ nhân đạo, từ thiện trong nhân dân; tăng cường công tác tư vấn, phản biện xã hội, vị thế của hội, giúp các tổ chức, chính quyền các cấp thực hiện xây dựng các giải pháp, hoạch định chính sách phát triển liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động của hội.

2. Đối với cơ quan quản lý nhà nước

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội, góp phần hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của hội. Hướng dẫn thành lập, thành lập lại đối với các hội hoạt động chưa đúng theo quy định. Kiến nghị, đề xuất giải thể đối với các hội không còn hoạt động hoặc không thực hiện báo cáo theo quy định.

- Nghiên cứu, rà soát, bổ sung, ban hành và thực hiện các chế độ, chính sách cần thiết đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức hội theo chính sách chung của nhà nước, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, cơ sở.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Qua thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh năm 2015, UBND tỉnh Tây Ninh có ý kiến đề xuất, kiến nghị Bộ Nội vụ như sau:

- Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ sớm trình Quốc hội xem xét ban hành Luật về hội.

- Bộ Nội vụ kiến nghị với Chính phủ có quy định cho lãnh đạo hội không phải là người nghỉ hưu được hưởng chế độ thù lao để họ có tinh thần hăng hái, nhiệt tình lãnh đạo hội, gắn bó với hoạt động hội.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác hội tạo điều kiện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đối với đội ngũ công chức làm công tác hội.

Trên đây là báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh về hình hình tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh năm 2015./.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT.VPUBND tỉnh

CHỦ TỊCH